

เอเซอร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุมพลัง 10th Gen ดีลร้าน ค้าไอทีเปิดแคมเปญ Together We Change ลดใช้ ถุงพลาสติก



กรุงเทพฯ, 2 ธันวาคม 2562 – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ส่งท้ายปีด้วยโน้ตบุ๊ก Thin & Light Acer Swift 3, Acer Swift 5, โน้ตบุ๊ก Acer Aspire 3, ออลอินวันพีซี Acer AIO C22 ขับเคลื่อนด้วยชุมพลังเทคโนโลยี 10th Gen Intel® Core™ และ Acer Swift 7 โน้ตบุ๊กที่น้ำหนักเบาที่สุดในโลกด้วยน้ำหนักเพียง 890 กรัม พร้อมประกาศความร่วมมือกับตัวแทนค้าปลีกไอทีทั่วประเทศ Advice, BaNANA IT, IT City และ JIB เดินหน้าแคมเปญ Together We Change รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าตั้งเป้าลดการใช้ถุงพลาสติกกว่า 3.6 ล้านใบ (30%) และร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับโปรโมชั่นส่งท้ายปี Acer Just For You พบส่วนลดผลิตภัณฑ์และแคชแบคสุดคุ้ม ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเอเซอร์ทั่วประเทศ

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า โลกไร้พลาสติกของผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมมากขึ้น ทั้งเรื่องของดีไซน์ นวัตกรรม สมรรถนะของเครื่องตามการใช้งาน ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยในการกำหนดทิศทางของนวัตกรรมคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ เอเซอร์ในฐานะผู้นำนวัตกรรมไอทีที่ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในวันนี้ได้แก่ Acer Swift 3, Swift 5, Acer Aspire 3

และออลอินวัน Acer AIO C22 ขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผลที่ทรงพลัง 10th Gen Intel® Core™ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ Acer Swift 7 พรีเมียมโน้ตบุ๊กที่มีน้ำหนักเพียง 890 กรัม ตัวเครื่องมีความบางเพียง 9.95 มม. สำหรับ Acer Swift 3, Swift 5 และ Swift 7 จัดเป็นโน้ตบุ๊กในกลุ่ม Thin & Light ที่เอเซอร์มองเห็นเทรนด์ความต้องการใช้งานของผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องที่มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพที่ดี น้ำหนักเบา พกพาง่าย ในยุคดิจิทัลที่การประชุม/ทำงานนอกสถานที่เป็นเรื่องปกติ โน้ตบุ๊กที่ใช้งานได้ครบครันทั้งในการทำงานและความบันเทิงไม่ได้มีน้ำหนักมากเสมอไป ในขณะที่ Aspire 3 ได้เข้ามาตอบโจทย์กลุ่มที่ต้องการใช้งานโน้ตบุ๊กแบบเต็มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน และออลอินวัน Acer AIO C22 จะเข้ามาตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์พีซีที่มีพื้นที่ในการใช้งานน้อย เช่น คอนโซล สมอลล์ออฟฟิศ โฮมออฟฟิศ ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอเซอร์ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตามสไตล์ เป็นหนึ่งในของขวัญ ของรางวัลในช่วงเวลาแห่งความสุขและโอกาสพิเศษต่างๆ ที่เอเซอร์มั่นใจว่าจะช่วยปลุกกำลังซื้อให้คึกคักขึ้น

ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติก นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อในทุกพื้นที่ และเป็นที่น่าทึ่งว่าการย่อยสลายขยะพลาสติกนั้นต้องใช้เวลากว่า 450 ปีในการย่อยสลาย ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศมีจำนวน 45,000 ล้านใบต่อปี โดยมีที่มาของถุงเหล่านี้ 3 แห่งด้วยกันคือ ร้อยละ 40 มาจากตลาดสดเทศบาลและเอกชน รวมถึงแผงลอย, ร้อยละ 30 มาจากร้านขายของชำ และร้อยละ 30 มาจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่คิดเป็นจำนวน 13,500 ล้านใบต่อปี โดยมีธุรกิจร้านค้าไอทีเป็นหนึ่งในหมวดของห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่มีตัวเลขการใช้ถุงพลาสติกอยู่ที่ 12 ล้านใบต่อปี จากข้อมูลนี้ เอเซอร์ ร่วมกับตัวแทนค้าปลีกไอทีทั่วประเทศ จับมือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในแคมเปญ Together We Change เดินหน้าผลักดันการลด/ละ/เลิกใช้ถุงพลาสติกเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะพลาสติก โดยการเน้นทำความเข้าใจผ่านตัวแทนค้าปลีกไอทีทั่วประเทศ ให้ช่วยในการส่งเสริม และเชิญชวนให้ลูกค้าร่วมลดใช้ถุงอย่างจริงจัง เช่น การแนะนำหลังการซื้อสินค้าชิ้นเล็กๆ ให้ลูกค้าใส่ถุงหรือกระเป๋าที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว หรือโน้ตบุ๊กที่ปกติการของการซื้อเอเซอร์จะมีกระเป๋าเป้และอุปกรณ์ต่างๆ จัดไว้ให้ ร้านค้าสามารถแนะนำลูกค้าลดปริมาณการใช้ถุงได้โดยการนำโน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ของแถมต่างๆ ใส่กระเป๋าเป้ให้ลูกค้าถือกลับบ้านได้เลย จากการร่วมมือกันอย่างจริงจังในการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกที่จะก่อให้เกิดขยะพลาสติกได้ถึง 3.6 ล้านใบต่อปี หรือคิดเป็น 30% ของการใช้งานถุงพลาสติกในธุรกิจร้านค้าไอที และจะเดินหน้ารณรงค์แคมเปญนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการลดปริมาณถุงพลาสติกเพื่อร่วมรักษาสภาพแวดล้อมไปด้วยกัน

ในวันนี้นอกจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 รุ่น และเปิดแคมเปญรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกแล้ว เอเซอร์ยังได้ส่งโปรโมชันพิเศษฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี คัดสรรสินค้า Hot Items จัดโปรโมชันพิเศษ นำทัพด้วยโน้ตบุ๊กเรียบหรูในตระกูล Thin & Light พีซีเดสก์ทอป ออลอินวันพีซี พร้อมเอาใจสายเกมด้วยเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก เกมมิ่งเดสก์ทอป ไปจนถึงมอนิเตอร์ และโปรเจคเตอร์ มาให้เลือกสรรตามสไตล์ที่ชอบในสุดราคาพิเศษ พร้อมรับ Cash Back 1,000 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Acer หรือ Predator ในรุ่นที่ร่วมรายการจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเอเซอร์ทั่ว

ประเทศ และลงทะเบียนสินค้าผ่านอินบ็อกซ์ Facebook Acer Thailand ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึง 5 มกราคม 2563